

มส.หาข้อมูลเพิ่ม'ธรรมกาย' กศน.โยน'ศบอ.'สั่งภกท.ร.

'อาคม'ออกตัวเอง ลงทุนอ่านจดหมายเปิดผนึกของ'เสฐียรพงษ์' ระบุถ้าเป็นประเด็นใหม่จะส่งให้มหาเถรสมาคม กก.รวบรวมฯธรรมกาย'ส่งคนไปขอข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อใจวัดตั้งจัดกิจกรรมกระจายไปต่างจังหวัด ด้านครู กศน.ยอมรับบอกให้นัก
เรียนร่วมกิจกรรมบวชอุบาสกแก้ว (อ่านหน้า 18)

สำนักหอสมุด

ธรรมกาย

เมื่อวันที่ 21 มกราคม นายอาคม เ่องฉ้วน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณี นายเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิตสาขาศาสนา ศาสตร์ ทำจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเถรสมาคม(มส.) ให้ตรวจสอบพฤติกรรมเพื่อนของวัดพระธรรมกาย ผ่านกรมการศาสนาว่า อาจจะมีการให้กรมการศาสนา นำจดหมายนี้มาให้คนวินิจฉัยอีกครั้ง หากเป็นข้อมูล ประเด็นใหม่ที่ไม่เคยมีเสนอกรรมการ มส.ก็จะให้กรมนำเสนออีกครั้ง

นายสุวัฒน์ เงินดำ รองปลัดกระทรวงศึกษาฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลกรณีวัดพระธรรมกายกล่าวว่า ในวันที่ 22 มกราคมนี้ จะประชุมกรรมการเพื่อวินิจฉัยและประมวลรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากวัดพระธรรมกายกับข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามสื่อมวลชน เพื่อนำเสนอต่อพระพุทธทรมโณสี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะเจ้าคณะภาค 1 ที่ได้รับมอบหมายจาก มส.ให้เป็นประธานตรวจสอบ ซึ่งในวันเดียวกันนี้กรรมการได้ไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจากวัดในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน เช่น ระบบการเผยแผ่กิจกรรมของวัดที่กระจายตามจังหวัดต่างๆ เป็นต้น

สำหรับความคืบหน้ากรณีที่มีข่าวนางสมจิตร์ จับจิตต์ อาจารย์ระดับ 2 ของโรงเรียนคลองหนึ่งแก้ว นิมิตร ค.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี บังคับนักเรียนที่สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) ให้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบวชอุบาสนกแก้วในวันที่ 31 มกราคม โดยถือว่าถ้าใครไม่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะโดนแบน แต่ด้านนักเรียนคนใดไม่ไปร่วมกิจกรรมจะถูกตัดคะแนนในวิชาวิทยาศาสตร์ นางสมจิตร์ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองเป็นคนบอกให้นักเรียน กศน.ไปร่วมกิจกรรมในวันที่ 31 มกราคม ที่วัดพระธรรมกายจริง โดยได้รับคำสั่งมาจากว่าที่อธิบดีประจิด เครือสุคนธ์ หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ(หน.ศบอ.) คลองหลวง ซึ่งต้องการมา จึงต้องทำตาม และคนกับออกกับนักเรียนว่า หากผู้ใดไม่สมัครใจไปร่วมงานก็ได้ ไม่ได้บังคับ เพราะเข้าใจว่าในพื้นที่มีนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เกือบครึ่งของนักเรียนทั้งหมดจึงอาจไม่สะดวกไปร่วมงาน

นางสมจิตร์กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมของ กศน.นั้นได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดปัญญาบันฑิตาราม ค.คลองหก แต่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อการประชุม กศน.เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรีประจิดซึ่งเป็นประธานการประชุมได้ขอเปลี่ยนสถานที่

นางกล่าว สมควรดูแล รองอธิบดี ศส.กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวกรณีเดียวกัน กศน.จึงจะไปยังหน่วยงานในสังกัดให้ทราบโดยทั่วกันแล้วว่า ห้ามบังคับนักเรียนไปร่วมกิจกรรมที่วัดนี้ โดยเฉพาะนำคะแนนมาเป็นบรรทัดฐาน ยกเว้นจะไปด้วยความสมัครใจ ดังนั้น

หากครูคนดังกล่าวมีพฤติกรรมตามที่ร้องเรียนจริงอาจจะต้องขึ้นเลิกจ้าง ขณะนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด(ศนจ.) ปทุมธานีตรวจสอบเรื่องนี้

“เท่าที่ฟังเสียงคน กศน.ใน จ.ปทุมธานี พระนคร ศรีอยุธยา นนทบุรี และอ่างทอง ซึ่งเคยมีครูและนักศึกษา กศน.ไปร่วมกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายมาก ปรากฏว่าจำนวนลดลงไปเยอะถึง 60% เพราะครู กศน.เริ่มไม่แน่ใจในพฤติกรรมของวัด หลังจากที่เมื่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นมาก” นายอภิลักกล่าว

